

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/TB-UBND

Tân Yên, ngày tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Hùng tại buổi làm việc với Tổ công tác về việc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ

Ngày 17/01/2024, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Hùng chủ trì buổi làm việc với Tổ công tác theo Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND về việc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ năm 2023 để kiểm điểm việc thực hiện giải tỏa hành lang trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có các ông (bà) tại Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND về việc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ năm 2023. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Tổ. Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến một số nội dung sau:

Thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai xây dựng một số tuyến đường mới và nâng cấp, cải tạo mở rộng một số tuyến đường trên địa bàn huyện Tân Yên; một số tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng như: Đường nối từ QL.37- QL.17- ĐT.292 (đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang); Cải tạo nâng cấp đường TL298; cải tạo nâng cấp TL294 và một số tuyến đường huyện đầu tư xây dựng như: Cải tạo, nâng cấp đường nội thị (đoạn tuyến từ ĐT295 đi QL17); đường từ TL295 đi TL298 (cổng Mọc- cổng Mắm)..., hệ thống đường giao thông dần được kết nối với các vùng lân cận và mở mới nhiều khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn như Khu đô thị OM7, khu đô thị Đồng Chủ-Đồng Cầu, Khu đô thị An Huy, khu đô thị Chuôm Nho... làm thay đổi rất lớn về bộ mặt đô thị, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều tình trạng người dân lấn chiếm hành lang vỉa hè để tập kết hàng hóa, kinh doanh, bày bán hàng hóa, các hàng bán nước mọc lên, các khu chợ tạm, chợ cóc phát sinh thêm điểm tập trung. Để khắc phục những nội dung trên và góp phần làm cho đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và thuận lợi về lưu thông giao thông. Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đức Hùng có ý kiến như sau:

1. Tổ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông huyện

Tổ chức phân công cụ thể cho các thành viên tổ và chủ động phân công thành hai nhóm, cần nêu cao vai trò của các thành viên; tổ chức sắp xếp lịch cụ thể tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện của UBND các xã, thị trấn theo Kế hoạch đã được UBND huyện ban hành.

Thường xuyên tổ chức các buổi kiểm tra, bao gồm cả đột xuất trên các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ qua địa bàn các xã và các tuyến đường nội thị trên địa bàn thị trấn Cao Thượng và thị trấn Nhã Nam để đảm bảo việc duy trì, quản lý hành lang giao thông luôn được các xã quan tâm, thực hiện.

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai ký cam kết với các hộ dân và thực hiện các quy định, quy trình giải tỏa hành lang an toàn đường bộ đúng quy định.

Trong quá trình kiểm tra cần chủ động báo cáo kết quả gửi Chủ tịch UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND huyện, trong đó cần nêu rõ những tồn tại, khó khăn, nêu rõ những địa phương nào thực hiện tốt, chưa tốt, kiến nghị, đề xuất hướng xử lý...

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Tham mưu ngay cho UBND huyện ban hành Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ năm 2024, trong đó cần nêu rõ phạm vi giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, cần ưu tiên thực hiện giải tỏa hành lang ATGT trên các tuyến đường QL.17, tỉnh lộ, kiên quyết không để phát sinh các trường hợp vi phạm trên các trục đường giao thông mới, các khu dân cư, khu đô thị, trước mắt ưu tiên thực hiện giải tỏa hành lang trên địa bàn xã Quế Nham, Việt Lập và thị trấn Cao Thượng, thị trấn Nhã Nam để tạo sự lan tỏa cho người dân các xã thực hiện; nêu rõ nội dung, trình tự, thời gian thực hiện; kế hoạch cần nêu rõ trách nhiệm, vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành thực hiện quy định của pháp luật về việc sử dụng, quản lý hành lang an toàn giao thông.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc sử dụng, quản lý hành lang và công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn. Kịp thời báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nêu rõ những địa phương nào thực hiện tốt, chưa tốt, kiến nghị, đề xuất hướng xử lý...

3. UBND các xã, thị trấn

Xây dựng các tin bài tuyên truyền rộng rãi các quy định, chính sách, chủ trương của đảng và nhà nước về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức như trên loa phát thanh của xã, các buổi sinh hoạt ở thôn, Tổ dân phố...Đồng thời đưa chuyên đề giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào chuyên đề sinh hoạt chi bộ thôn, TDP, gắn trách nhiệm và vai trò nêu gương của từng đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động, tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Tổ chức rà soát, tổng hợp các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, xác định rõ công trình vi phạm, diện tích lấn chiếm hành

lang...tổ chức ký cam kết, yêu cầu các hộ tự tháo dỡ phần công trình vi phạm, có thời gian thực hiện cụ thể. Trường hợp vi phạm không tự ý tháo dỡ phải xây dựng cụ thể phương án tháo dỡ, cưỡng chế đảm bảo theo quy định.

4. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo Kết luận buổi làm việc đến các cơ quan, đơn vị biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trung tâm PTQĐ và Quản lý TTGT,XD,MT huyện; Trung tâm VH-TT và TT huyện.
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Luận